

Số: 356 /KH-SGDĐT

Hà Nội, ngày 5 tháng 02 năm 2020

## **KẾ HOẠCH**

### **Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học**

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/02/2020 của UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND Thành phố về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học và các cơ sở giáo dục (gọi tắt là các đơn vị) như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh hiểu được nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, không giấu dịch, phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh trong nhà trường và các cơ sở giáo dục về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

- Các nhà trường và các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp cùng trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị.

#### **II. NỘI DUNG**

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ngành GDĐT năm 2020, theo đó các đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo cấp đơn vị để chủ động phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra năm học 2019 - 2020, tập trung các nội dung sau:

- Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh hiểu được nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra, hạn chế đến các khu chợ bán đồ tươi sống, những nơi tụ tập đông người; ăn chín, uống sôi; không tiếp xúc với động vật và chất thải của động vật; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; phải đeo khẩu trang y

tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

- Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thông thoáng phòng học, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức phun hóa chất vệ sinh môi trường khử khuẩn vào thời gian học sinh nghỉ học.

- Thông báo cho ngành Y tế khi có cán bộ, giáo viên, học sinh đi về từ vùng có dịch để phối hợp tổ chức quản lý, giám sát nhằm phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh.

- Các đơn vị hàng ngày thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị.

- Tổng hợp báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch của đơn vị theo mẫu gửi kèm.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Các phòng thuộc Sở**

Phòng Chính trị, tư tưởng là đầu mối tiếp thu chỉ đạo của cấp trên và đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả báo cáo nhanh theo quy định.

Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo chí điện tử, mạng xã hội và truyền thông khác trên Internet để thông tin kịp thời và đầy đủ tình hình dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND Thành phố đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, hướng dẫn khai thác nguồn thông tin chính xác, tin cậy tránh gây hoang mang.

Các phòng điều kiện, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền quản lý xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

#### **2. Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã**

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện, tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục phù hợp trong thời gian tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Chủ động tham mưu UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp tuyên truyền và phòng, chống dịch bệnh trong các đơn vị.

#### **3. Các đơn vị trường học trực thuộc Sở**

Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị.

Phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh để tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp với tuổi học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh.